

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: จันทร์ 4 ธันวาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12059

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 55.75 Ad Value: 86,412.50

PRValue (x3): 259,237.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวชั้นคนเซม

หนังสือพิมพ์ **ข่าวสด** ครบทุกรส  
สดทุกเรื่อง ฉบับนี้ตรงกับวันจันทร์  
ที่ 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2566  
แรม 7 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ...●  
กรม.สัญจรครั้งแรก **รัฐบาลเศรษฐา**  
**ทวีสิน** วันที่ 2 **หนองบัวลำภู** ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน  
1 **บึงกาฬ** **เลย** **หนองคาย** **หนองบัวลำภู** **อุดรธานี** รัฐบาลให้เหตุผล  
เลือกประเดิมหนองบัวลำภู เพราะจังหวัดเล็ก รายได้ประชาชนต่อหัว  
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น การลงไปของรัฐมนตรีในพื้นที่  
ต่างๆ จะเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เร่งขับเคลื่อนปัญหาพื้นที่...● อีก  
จังหวัด **นายกฯ เศรษฐา** ให้ความสนใจ **ภูเก็ต** ทั้งก่อนและรับตำแหน่ง  
อย่างเป็นทางการ ไปตรวจงานมากที่สุดรวม 3 ครั้ง เพราะเป็นจังหวัด  
เบอร์ต้นๆ ด้านท่องเที่ยวรายได้หลักประเทศ ยิ่งช่วงนี้ **ไอซีซี** จึงต้อง  
ลงไปติดตามงาน ติวเข้มอีกครั้ง รอบนี้เน้นย้ำความปลอดภัย โดยเฉพาะ  
ทางทะเล หากนักท่องเที่ยวรู้สึกสบายใจ เชื่อกัน  
จะส่งผลมาต่อกันเพิ่มขึ้น...● หลังนายกฯ วักไม่  
พอใจ **ค่าไฟฟ้า** งวดใหม่เดือนม.ค.-เม.ย.2567 จะขยับ  
เป็น **4.68 บาทต่อหน่วย** ตามที่ **กกพ.-คณะ**  
**กรรมการกำกับกิจการพลังงาน** ประกาศ **พีระพันธ์**  
**สถานีรัฐวิภาค** รองนายกฯ และรมว.พลังงาน เริ่มขยับ  
ระบุงยังเป็นข้อเสนอ **กกพ.** ต้องรอรัฐมนตรีพิจารณา  
อีกครั้ง โดยจะพยายามทำให้ลดลงมากที่สุด เหลือ  
**4.20 บาทต่อหน่วย...● กระทรวงมหาดไทย** เปิด  
แล้วให้ประชาชนเดือดร้อน **หนี้ในระบบ** **ถ้าทาส**  
**ยุคใหม่** ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้ง  
ผ่านระบบออนไลน์ หรือวอล์กอินศูนย์ดำรงธรรม  
จังหวัด อำเภอ สำนักงานเขตทุกแห่ง กรณีผู้อาศัยใน  
กรุงเทพฯ ยอดลงทะเบียนวันแรกกว่า 2 หมื่นราย  
หนี้สินรวมเกือบพันล้าน อีกรายบายวาระแห่งชาติ...●  
ร่วมสนอง **ชลน่าน ศรีแก้ว** รมว.สาธารณสุข **ปลด**



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: จันทร์ 4 ธันวาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12059

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 55.75 Ad Value: 86,412.50

PRValue (x3): 259,237.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวชั้นคนเซม

หนีบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขทั่วประเทศ เปิดลงทะเบียนวันที่ 8 ธ.ค. ลูกหนี้ภาวะวิกฤตจะเร่งช่วยเหลือเร่งด่วน ดึงสถาบันทางการเงินเข้ามามีส่วนแก้ปัญหา...● อีกรัฐบาลภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ นับวันยิ่งรุนแรง ประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลฯ กำลังระดมหลายหน่วยเร่งป้องกันปราบปราม หนึ่งมาตรการคือให้ผู้ให้บริการที่ถือครองซิมการ์ดเกิน 5 เลขหมาย ต้องยืนยันตัวตนใน 30 วัน สกัดนำซิมไปก่ออาชญากรรม ขณะนี้รอประกาศจาก กสทช. ...● วันนี้ ป.ป.ช. มีกำหนดเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวม 12 ราย ที่น่าสนใจ สังคมอยากเห็น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา หนึ่งในพี่น้อง 3 ป. คีย์แมนคณะรัฐประหาร 2557 นั่งเก้าอี้ รมว.มหาดไทย ยาวนาน 9 ปี ตลอดระยะเวลาในตำแหน่ง ดำรงตนไม่หือหวา ไม่ฉูดฉาด...● ข่าวก่อน กนเข้มวันนี้, 09.00 น. สำนักงานอัยการสูงสุด จัดฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 64 (สนามใหญ่) ที่ห้องเพชรชมพู โรงแรมเอมเมอร์ลด์...● 10.30 น. กูร์เมต์ มาร์เก็ต จัดงาน “เทศกาลสินค้าโครงการหลวง” คัดผลิตผลคุณภาพจากยอดดอยส่งความสุขให้คนเมือง พร้อมอิมมูร่อยกับเมนูพิเศษโครงการหลวงที่ M Event Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จัดถึง 6 ธ.ค. ...● 12.30 น. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข และ รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เปิดงาน “ครบรอบ 10 ปีเครือข่ายลดบริโภคเค็ม” ที่ไซนอีเดน ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์...● สภากาชาดไทย ขวนซื้อสลากกาชาดออนไลน์ งานวันกาชาด 100 ปีฯ ฉบับละ 100 บาท จำหน่ายตลอด 24 ชั่วโมง คลิก <https://www.redcross365.com/rafe/> หรือโทร.1664...●

## ข่าวตอกแตก



# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/บริษัทจดทะเบียนด้านสาธารณูปโภค

วันที่: จันทร์ 4 ธันวาคม 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7318

หน้า: 9(กลาง)

Col.Inch: 37.73

Ad Value: 40,937.05

PRValue (x3): 122,811.15

ศิลปะ: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ดีอีออก6มาตรการปราบซิมม้า! มีโทษสูงสุดจำคุก5ปี

## ดีอีออก6มาตรการปราบซิมม้า ! มีโทษสูงสุดจำคุก5ปี

ดีอี ออก 6 มาตรการ แก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ ซิมม้า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ลั่นเจอจำคุก 5 ปี ตั้งเป้าถอนรากผู้กระทำผิด

นายประเสริฐ จันทรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ล่าสุดได้จัดประชุมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เช่น AIS และ True เพื่อหารือถึงมาตรการแก้ปัญหาซิมม้า

ทั้งนี้เนื่องจากซิมม้า หรือ ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือที่คนร้าย หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้หลอกลวงออนไลน์ ได้สร้างปัญหาประชาชนอย่างมาก บางครั้งซิมเบอร์เดียว โทรออก 500 ครั้งต่อวัน ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติ แต่ไม่มีการป้องกันที่ดีพอ หรือแม้กระทั่งพบว่ามีคนที่มีซิมเป็นร้อยซิม ไม่ได้ยืนยันตัวตนให้ถูกต้อง เป็นช่องทางของโจรในการใช้ซิมม้า

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า จากการหารือดังกล่าวได้สรุป 6 มาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการใช้ซิมม้า ดังนี้ 1. กำหนดให้



ประเสริฐ จันทรวงทอง

ผู้ใช้บริการมีการถือครองซิมเกิน 5 ซิม ต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ จะต้องมีการยืนยันตัวตนภายใน 30 วัน เพื่อแก้ปัญหาการนำซิมการ์ดไปใช้ก่ออาชญากรรมออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งต้องมีการออกประกาศ โดยการออกประกาศอยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ กสทช. โดยควรดำเนินการเรื่องนี้โดยด่วน

สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 มีผู้ครอบครองเลขหมายโทรศัพท์มือถือหรือซิมการ์ดตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย จำนวนมากถึง 286,148

ราย และมีผู้ครอบครองเลขหมายโทรศัพท์มือถือหรือซิมการ์ดตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไปถึง 7,664 ราย 2. กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ ตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ที่ผิดปกติ โดยเฉพาะ ซิมบุคคลธรรมดา ที่มีการโทรออกตั้งแต่ 100 สายในระยะเวลาสั้น ๆ หรือ 100 สายต่อวัน หากพบต้องเร่งแจ้งการอายัดเบอร์ ส่งข้อมูลของซิม ชื่อเจ้าของซิม และพฤติกรรมที่ต้องสงสัยให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน จับกุมขยายผลโดยเร็ว

3. เร่งระบบเบอร์ และขยายผล สืบสวนสอบสวน ดำเนินคดี จากเบอร์ และชื่อเจ้าของเบอร์ที่ต้องสงสัย เช่น เป็นเบอร์ที่ได้จากการแจ้งความออนไลน์ ว่าเป็นเบอร์คนร้ายที่ใช้ในการหลอกลวง เป็นต้น โดยนายหน้าซิมม้า ผู้จัดหาซิมม้า ผู้ขายซิมม้า รวมทั้ง ผู้ยินยอมให้คนร้ายใช้ซิมตนเองหรือซิมม้ามีโทษสูงสุด จำคุก 5 ปี สำหรับนายหน้า ผู้จัดหาซิมม้า และจำคุก 3 ปี สำหรับเจ้าของซิมม้า หรือผู้ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ซิมไปใช้ทำผิดกฎหมาย

4. ให้แจ้งข้อมูลการโทรที่ผิดปกติดังกล่าวข้างต้นต่อศูนย์ AOC 1441 และ ระบบ Audit numbering ของ กสทช. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องทุกหน่วย ร่วมเร่งตรวจสอบขยายผล 5. ดำเนินการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์/เสาสัญญาณ และการตั้งสถานีแพร่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต หากพบให้ดำเนินการระงับสัญญาณทันที และ 6. ดำเนินการกำกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการให้บริการนอกราชอาณาจักรไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หากตรวจสอบพบก็จะให้มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนทิศทางการแพร่สัญญาณ ■

# บทนำ มติชน

## ปราบแก๊งคอล

นายประเสริฐ จันทรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) แถลงแนวทางแก้ไขปัญหาซิมม้า ที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้ในการหลอกลวงออนไลน์ ว่าได้ข้อสรุป 6 มาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปราม 1. ผู้ให้บริการถือครองซิมเกิน 5 ซิมต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ จะต้องมีการมายืนยันตัวตนภายใน 30 วัน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการนำซิมการ์ดไปใช้ก่ออาชญากรรมออนไลน์ต่างๆ 2. ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ ต้องตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ที่ผิดปกติ โดยเฉพาะซิมบุคคลธรรมดาที่มีการโทรออกตั้งแต่ 100 สายในระยะเวลาสั้นๆ หรือ 100 สายต่อวัน โดยให้ตรวจสอบทั้งการโทรออกจากช่องทางปกติ และการโทรออกจากระบบอินเทอร์เน็ต หากพบต้องเร่งสั่งการอายัดเบอร์ ส่งข้อมูลของซิมชื่อเจ้าของซิม และพฤติกรรมที่ต้องสงสัยให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน จับกุมขยายผลโดยเร็ว

**3. เร่งระงับเบอร์ และขยายผล สืบสวน** สอบสวน ดำเนินคดี จากเบอร์ และชื่อเจ้าของเบอร์

4. ให้แจ้งข้อมูลการโทรที่ผิดปกติ ดังกล่าวข้างต้นต่อศูนย์ AOC 1441 และระบบ Audit numbering ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องทุกหน่วย 5. ดำเนินการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์/เสาสัญญาณ และการตั้งสถานีแพร่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาต หากพบให้ระงับสัญญาณทันที 6. ดำเนินการกำกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการให้บริการนอกราชอาณาจักรไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งหากตรวจสอบพบก็จะให้มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนทิศทางการแพร่สัญญาณ

**รมว.ดีอีเอส ได้เตือนผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ซิมไปทำผิดกฎหมาย** ต้องรีบยกเลิกหมายเลขทันที เนื่องจากการกระทำดังกล่าว มีโทษหนักถึงจำคุก 5 ปี ถือว่ากระทรวงดีอีเอสได้ใช้แนวทางเชิงรุกประกาศมาตรการเด็ดขาดและเอาจริงต่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลังจากแก๊งดังกล่าวหลอกลวงประชาชนมาอย่างยาวนาน มีเหยื่อเข้าแจ้งความ ร้องเรียนต่อทางราชการมากมาย พฤติกรรมของแก๊งดังกล่าวเป็นที่รับรู้ และแสดงออกอย่างไม่หวั่นเกรงกฎหมายของบ้านเมือง หลังจากนั้น คือการวัดผลการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเอาจริงเอาจิงว่า จะได้ผลมากน้อยขนาดไหน ซึ่งเป็นตัวชี้ขาดผลสำเร็จของมาตรการนี้





# วังวนป่าที่แก้ปัญหาไฟแพง คนไทยนอนสะดุ้งทุก4เดือน

ร้องจ๊าก! ไปตาม ๆ กัน หลังจากสำนักงานคณะกรรมการ (เอฟที) งวดใหม่ ม.ค.-เม.ย. 67 อยู่ที่หน่วยละ 4.68 บาท จาก  
กิจการพลังงาน หรือ กกพ. ประกาศค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ งวดปัจจุบัน (ก.ย.-ธ.ค. 66) อยู่ที่หน่วยละ 3.99 บาท ทำเอาทุก



ภาคส่วน แม้กระทั่ง “เศรษฐกิจ ทวีติง” นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ยังร้องโอดี้! เสียขัง รับไม่ได้อับราคาที่สูงเกินไป เตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการ กกพ. ทันทึ เพราะทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน ขัดกับนโยบายรัฐบาล

ขณะที่กระทรวงพลังงาน ก็รีบออกมาเบรคอารมณ์ทุกฝ่าย จนตัวโก้ง บอกราคาหน่วยละ 4.68 บาทนั้น เป็นแค่ตัวเลขของ กกพ. ประกาศเบื้องต้นมาเท่านั้น! โดย รองนายกฯและรมว.พลังงาน “พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค” จะไปเสาะแสวงหาหลาย ๆ มาตรการลดภาระค่าไฟให้ประชาชน ไม่ให้เจอแรงปะทะหลังปีใหม่ ราคาใหม่ จะใกล้ ๆ หน่วยละ 4.20 บาท หรือลดลงจากราคาของ กกพ. 48 สตางค์ แต่ก็ยังสูงกว่างวดปัจจุบัน 21 สตางค์

ขณะเดียวกัน “ประเสริฐ ลิขิตประเสริฐ” ปลัดกระทรวงพลังงาน ยอมรับว่า หลังจากที กกพ. ประกาศค่าไฟฟ้าผันแปร รอบเดือน ม.ค.-เม.ย. 67 ทำให้หลายฝ่ายกังวลผลกระทบต่อที่จะเกิดขึ้นทั้งกับภาคประชาชนและภาคเอกชน กระทรวงพลังงาน จึงเตรียมหารือกับ กกพ. พิจารณาการคำนวณค่าเอฟทีว่ามีส่วนใดบ้างที่สามารถปรับลดได้เพิ่มขึ้นบ้าง เบื้องต้นคาดว่า จะปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งที่มีต้นทุนต่ำ รวมทั้งเตรียมหารือกับสำนักงานปรมาณเพื่อของบกลางมาช่วยเหลือ การลดค่าไฟฟ้าสำหรับกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งเพิ่มการใช้พลังงานสะอาด และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานให้มากขึ้นเร็วขึ้น

## ทางออกค่าไฟฟ้า ภาครัฐต้องกล้า

ในการแก้ที่ต้นเหตุ...ของปัญหา รวมถึงการปรับโครงสร้าง !

### 1) เร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อลดภาระค่า Ft.

1.1) หนี้ของ EGAT	<b>ใช้เครื่องมือทางการเงินมาช่วย</b> เช่น การออกพันธบัตรรัฐบาล มีระยะเวลาที่เหมาะสม <b>เช่น 5 ปี</b>
1.2) Supply over Demand :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่า AP ; <b>ลด Margin ยึดเวลา</b></li> <li>• <b>ไม่เร่ง</b>การเพิ่ม Supply</li> <li>• <b>เพิ่ม Demand</b> การใช้ EV Bus &amp; EV Truck</li> </ul>
1.3) ส่งเสริม และปลดล็อกพลังงานสะอาด	เช่น <b>พลังงานแสงอาทิตย์</b> ให้สะดวกและเป็นธรรม
1.4) ปรับโครงสร้าง NG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ลด Margin NG</b> ขยาย SPP ให้ใกล้เคียงขยาย IPP</li> <li>• <b>ปรับสูตรราคา NG</b> ขยายปีโตแรกมี เป็นราคาเดียวกับขายโรงไฟฟ้า</li> <li>• <b>เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหา LNG</b> (Long term vs Spot)</li> </ul>

8 พฤศจิกายน 2566 : ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี สอนเปิดสอนโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนแห่งประเทศไทย

3

## 2) การแก้ไขปัญหาระยะกลางและยาว

2.1) เร่ง OCA ไทย & กัมพูชา
2.2) เร่ง TPA ระบบ Logistics ของทั้งไฟฟ้า และ NG และ <b>ลดการผูกขาดใดๆ</b>
2.3) <b>ปรับกลไกการบริหารพลังงาน</b> และค่าไฟฟ้า ทั้งระดับ Policy / Regulator / Operation ให้โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล และ <b>ควรจัดตั้ง เวที กรอ.พลังงาน</b>

8 พฤศจิกายน 2566 : ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี สอนเปิดสอนโปรแกรมวิเคราะห์การลงทุนแห่งประเทศไทย

4



“ผมขอยืนยันว่า กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามบริหารจัดการค่าไฟฟ้ามาโดยตลอด แต่ด้วยสถานการณ์ด้านราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง จะพยายามทางหาลดให้ได้ เบื้องต้นคาดว่าจะลดค่าไฟฟ้าให้เหลือได้ประมาณหน่วยละ 4.20 บาท จากที่ กกพ. ประกาศค่าไฟงวดใหม่หน่วยละ 4.68 บาท หรือลดลงไปหน่วยละ 0.48 บาท โดยภายในเดือน ธ.ค. นี้ จะได้คำตอบทั้งหมด”

## ซี กกพ. ขาดความน่าเชื่อถือ

ทำให้การประกาศตัวเลขค่าไฟงวดใหม่ของ กกพ. ครั้งนี้ หลายฝ่ายมองว่า เหมือนเป็นการเล่นปาหี่ แหกตาคนดู เพราะสุดท้ายทางภาครัฐก็ต้องออกมาแก้ตัวเลขของผู้ดี เหมือนยอมเป็นคนโดนตำ ด้อยค่าตัวเอง เพื่อสร้างฮีโร่ ออกมาปกป้องประชาชน หลายคนงว่ กกพ. ถือเป็นหน่วยงานเหมือนจะอิสระ แบบสำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) แต่ก็ไม่อิสระเหมือนกัน เพราะตามมาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ระบุให้อำนาจรมว.พลังงาน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. กำหนดนโยบาย และแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการในการประกอบกิจการพลังงาน

หรือพูดภาษาง่าย ๆ เป็นหน่วยงานที่ดูแลค่าไฟก็จริง แต่ต้องฟังนโยบายจาก รมว.พลังงาน

ด้วย จึงมีคำถามว่า ทำไม? กกพ. และรมว.พลังงาน ไม่คุยกันเองในบ้านให้จบก่อน แล้วค่อยออกมาประกาศราคาค่าไฟใหม่ เพราะจากที่ผ่านมา เมื่อ กกพ. ทำประชาพิจารณ์ และประกาศค่าไฟงวดใหม่ล่วงหน้า 1 เดือนแล้ว

ตามปกติแทบไม่มีครั้งไหน? ที่มีปัญหาต้องรื้อใหม่ แต่เริ่มมีความไม่ปกติเกิดขึ้นตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามา จากเดิม กกพ. ประกาศลดค่าไฟฟ้างวด ก.ย.-ธ.ค. 66 อัตราหน่วยละ 4.45 บาท แต่ ครม. รัฐบาลนายกฯเศรษฐา ประกาศลดเหลืออัตราหน่วยละ 4.10 บาท ขณะเดียวกันก็ยังไม่พอใจรองนายกฯและรมว.พลังงาน อย่าง “พีระพันธุ์” ที่ขอจัดเต็ม จัดหนัก จัดให้ค่าไฟเหลือเพียงหน่วยละ 3.99 บาท เท่านั้น ทำเอาพี่น้องประชาชนคนไทย หรือแม้แต่ภาคเอกชนเอง ทั้งเส! ทั้งงง ๆ ไปตาม ๆ กัน

## โยนกพฉ.แบกหนี้

ถามว่า ดีหรือไม่? ที่รัฐจัดหนักลดให้ขนาดนี้ มองในมุมผู้บริโภคต้องบอกว่า ดีมาก ๆ ถ้าครองชีพถูกลง ถามภาคเอกชนดีหรือไม่? ยิ่งตอบว่าดี เพราะก่อนหน้านี้เคยแบกภาระค่าไฟแพง 5 บาทกว่าสูง

กว่าราคาประชาชนมาแล้ว แต่ถ้ามองกันจริง ๆ การทำเช่นนี้ยอมทำให้หน่วยงาน กกพ. ขาดความน่าเชื่อถือไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ กกพ. มองว่า ตัวเองได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ผลลัพธ์ กลับถูกมองในแง่ลบ และถึงเวลาหรือยัง? ที่ กกพ. ควรทบทวนทั้งบทบาท ทั้งวิธีการ หรือไม่ ?

อีกประเด็นที่น่าสนใจ และกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยเช่นกัน คือ... นโยบายการลดค่าไฟที่ผ่านมา เป็นการผลักรถให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เต็ม ๆ ที่ต้องแบกหนี้แทนประชาชนไปก่อนถึง 1.5 แสนล้านบาท ถึงขนาดอดีตผู้ว่าการ กฟผ. คนล่าสุด เคยพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า การยัดจ่ายหนี้ของ กฟผ. รับผิดชอบได้แค่เดือน พ.ค.-ส.ค. 66 เป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้ว ไม่สามารถรับภาระเพิ่มได้อีก เพราะฐานะการเงินของ กฟผ. ไม่เพียงพอ จะกระทบต่อฐานะ กฟผ. และกระทบต่อเครดิตในการกู้เงินมาสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ... แต่ทุกอย่างก็กำลังกลับมาเหมือนเดิม

### จี้รัฐบาลความจริง

ไม่เพียงเท่านั้น! ผู้เชี่ยวชาญ ผู้คร่ำหวอดในแวดวงพลังงานได้ขยายความไว้ด้วยว่า การที่รัฐจะบีบให้ค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยเหลือหน่วยละ 4.20 บาท แล้วให้ กกพ. แบกภาระส่วนต่างเอาไว้ต่อเนื่อง ไม่ใช่ทางออกที่ดีในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพราะท้ายที่สุดผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าส่วนที่ชะลอการจ่ายนี้ในอนาคตอยู่ดี และการให้ กกพ. แบกรับภาระที่มากเกินไปและต่อเนื่องเป็นเวลานาน หาก กกพ. ขาด

สภาพคล่อง จะต้องมีภาระหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ที่เพิ่มขึ้น จะถูกบวกเพิ่มเข้าไปในค่าไฟฟ้า ทำให้ประชาชนและผู้ใช้ไฟฟ้าต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในราคาที่สูงขึ้นไปอีก อาจจะมีมากกว่าการยอมที่จะให้ค่าไฟฟ้าปรับขึ้นตามต้นทุนที่แท้จริงในตอนนี้

สิ่งที่รัฐทำอยู่ มันเหมือนเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่สะสม ๆ มา ไม่ถูกแก้ไขถึงต้นตอ ไม่อยากให้รัฐบาลใช้คะแนนความนิยมมาบิดเบือนความจริง สิ่งที่ภาครัฐต้องทำคือพูดความจริงกับประชาชน ณ เวลานี้เหมือนไปคาดหวังอนาคตจะดีขึ้น แล้วค่อยมาแก้กัน ทั้งที่สงครามรัสเซีย-ยูเครน ก็ยังไม่จบ สงครามอิสราเอล-กลุ่มฮามาสก็ยังไม่จบ ล้วนแต่กระทบราคาพลังงานทั้งสิ้น

ด้าน “พันธ์ พะเนียงเวทย์” ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ จำกัด (มหาชน) มองว่า อยากให้ภาครัฐชะลอการปรับขึ้นค่าไฟออกไปก่อน เนื่องจากเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน ขณะที่คนยังมีรายได้เท่าเดิม ประกอบกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในหลายนโยบายยังไม่ชัดเจน เช่น เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ หากรายได้และรายจ่ายไม่บาลานซ์กัน จะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อในตลาดอย่างแน่นอน

“เข้าใจว่าทุกนโยบายมีเหตุและผล แต่อยากให้ไหม้ไลน์สอดรับกัน เพราะเงินที่จะให้ประชาชนยังไม่ได้ แต่รายจ่ายจากค่าไฟไปขึ้นรออยู่ข้างหน้าแล้ว ซึ่งในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. เป็นช่วงที่คนน่าจะใช้จ่ายเยอะ การที่รัฐบาลลดค่าไฟ น้ำมันในช่วงที่ผ่านมา ผมว่ารัฐมาถูกทางแล้ว ดังนั้นจึงต้องบาลานซ์ให้มันมีกันให้ดี ๆ เพราะถ้าหากงบประมาณการออกมาแล้ว อาจไม่มีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้”



มาถึงเวลานี้...คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องจับตาการแก้ปัญหาโครงสร้างไฟ จะเป็นการชดเชยลดต้นทุนถึงปัญหาที่แท้จริงหรือไม่? เพื่อเลิกสร้างความสับสนให้กับคนไทยทั้งประเทศ ที่วันนี้ได้รับข้อมูลอย่าง!! พอรุ่งขึ้นอีกวันต้องมานั่งลุ้นอีกอย่าง!! ทั้งที่เป็นหน่วยงานกำกับเดียวกัน เหมือนเป็นการเล่นปาที่แตกตาคนดู ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลขาดความน่าเชื่อถืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หวังว่าการประกาศค่าไฟฟ้างวดปี 67 เป็นต้นไป จะกลับมาปกติแบบที่ควรจะเป็นไม่ใช่อยู่ในวังวนปาที่แบบเดิมไปเรื่อย ๆ จนทำให้ทุกฝ่ายหมดความเชื่อมั่น!!

## กับเศรษฐกิจ

### ชีกพ.ต้องปรับบทบาทใหม่

“อิสระ รัตนดิถก ณ ภูเก็ต” รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แสดงความเห็น ว่า ระเบียบนโยบายต้องทบทวนมาตรการหรือนโยบายเรื่องค่าไฟ โดยเฉพาะในงวดใหม่ เดือน ม.ค.-เม.ย.67 ให้เหมาะสม เพราะจากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประกาศค่าเอฟทีออกมาที่หน่วยละ 89.55 สต. คิดเป็นค่าไฟหน่วยละ 4.68 บาท ซึ่งสูงขึ้นจากราคาปัจจุบันประมาณ 17% ที่เดียว และตัวเลขที่คิดออกมาเป็นตัวเลขที่ไม่มีแผนปรับปรุงลดค่าไฟฟ้า และปรับโครงสร้างใด ๆ รองรับเลย ทั้งที่หลายภาคส่วนนำเสนอแนวทางมาโดยตลอด

ทั้งนี้ สอท.ได้นำเสนอมาตรการระยะสั้น กลาง และระยะยาว แบ่งเป็นการเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือระยะสั้น เพื่อลดค่าเอฟที ซึ่งการที่ภาครัฐให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับภาระค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) รัฐบาลก็ต้องใช้เครื่องมือทางการเงินมาช่วย เช่น การออกพันธบัตร รัฐบาลมีระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น 5 ปี, ปัญหาซับซ้อนสูงเกินติมาณด์ เช่น ค่าความพร้อมจ่ายหรือค่าเอฟที โดยลดมาร์จิ้นลง ไม่เร่งการเพิ่มซับซ้อน พร้อมเพิ่มความ ต้องการใช้พลังงานสะอาดของรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า และรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า



นอกจากนี้ต้องส่งเสริมและปลดล็อกพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ให้สะดวกและเป็นธรรม และการปรับโครงสร้างก๊าซธรรมชาติ โดยการลดมาร์จิ้นก๊าซธรรมชาติ แล้วเพิ่มสัญญาผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กหรือเอสพีพี ให้ใกล้เคียงกับการขายของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ หรือไอพีพี และปรับสูตรราคาก๊าซธรรมชาติโดยให้ราคาขายก๊าซเพื่อใช้ในปิโตรเคมีเป็นราคาเดียวกับขายให้โรงไฟฟ้า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแอลเอ็นจี ทั้งรูปแบบระยะยาวและระยะสั้น

ส่วนแนวทางแก้ปัญหาในระยะกลางและระยะยาวนั้น ภาครัฐควรเร่งเจรจาแหล่งพื้นที่ปิโตรเลียมทับซ้อนไทย-กัมพูชา เพื่อเพิ่มปริมาณก๊าซธรรมชาติ, พร้อมเร่งที่เอ ระบบโลจิสติกส์ของทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และลดการผูกขาดใด ๆ รวมถึง

ปรับกลไกการบริหารพลังงาน และค่าไฟฟ้าทั้งระบบ ให้โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูล และควรจัดตั้งเวที กรอ.พลังงาน “กกพ. ถือเป็นหน่วยงานที่ทราบปัญหาค่าไฟฟ้าดีที่สุดในขณะนี้ขอเสนอแนะเพื่อให้ภาคนโยบายขับเคลื่อนได้ ไม่ควรเป็นเพียงหน่วยงานคำนวณตัวเลข เอาต้นทุนสมมุติฐานต่าง ๆ จากโอเปอเรเตอร์ มาคิดตามหลักการเดิม ๆ เพื่อไม่ต้องให้ประชาชนต้องมาลุ้นทุก 4 เดือน ว่าจะมีข่าวดีหรือข่าวร้ายจาก กกพ. อีกทั้งข่าวที่ออกมายังกระทบต่อราคาหุ้นโรงไฟฟ้า ดังนั้นเมื่อไม่มีการแก้ไขโครงสร้างค่าไฟที่เหมาะสม การนำเสนอค่าไฟที่ถูกกลองเสมือนเป็นข่าวดีที่เอาใจประชาชนตามมาจากระดับนโยบาย สุดท้าย กกพ. ก็เป็นได้แค่หน้าหน้าที่ให้ผู้บริโภค ให้คนไทยทั่วประเทศ ถล่อมก่อนที่ภาคนโยบายจะออกมาตรการมาสนับสนุนเหมือนครั้งที่ผ่านมา”.